



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครเพื่อ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา
ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๘ ราย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ แนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานเพื่อเข้ารับการประเมิน
ตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ในขั้นตอนการสมัคร จำนวนเรื่องละ ๔ ชุด ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มายังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในกำหนด ๓ เดือน
นับแต่วันประกาศนี้ หากไม่ส่งผลงานภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงผลงานของผู้ได้รับ
การคัดเลือกฯ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
แบบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวความคิดพัฒนางาน
๑	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางสาวทิพย์สุมน พันธุ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ	เรื่องที่ ๑ โครงการติดตามและส่งเสริมการจัด การศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	๑๐๐ %	เรื่อง การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
๒	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕ กองพุทธศาสนสถาน	นายปกรณ์ ศรีแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนสถาน	เรื่องที่ ๑ ระบบทะเบียนวัดในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)	๑. นางสาวเฉลิมศรี สารสุวรรณ (๑๐ %)	๙๐ %	เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานศาสนสถานและ ทะเบียนวัด
๓	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๙ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา	นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก	เรื่องที่ ๑ แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เรื่องที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและงาน บริหารพัสดุภาครัฐ กลุ่มงานอำนวยการและ กิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเพื่อให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นองค์กรคุณธรรมก้าวสู่สังคมที่ มั่นคงและยั่งยืน

ร.ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวความคิดพัฒนางาน
๔	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓ สำนักงานพุทธมณฑล	นางวิทยาพร คงกระพันซ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพุทธมณฑล	เรื่องที่ ๑ การจัดการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ	-	๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนาหอสมุด พระพุทธศาสนามหาสิรินาท ให้เป็นแหล่งสารสนเทศทาง พระพุทธศาสนาแห่งการเรียนรู้ ยุคใหม่
๕	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๓ สำนักงานพุทธมณฑล	นางสาวพัชรภรณ์ จันทรมณีศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	เรื่องที่ ๑ แนวทางการสนองงานตามแผนแม่บท การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา	-	๑๐๐ %	เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในองค์กร
๖	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	นายหนูจันทร์ สารรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	เรื่องที่ ๑ การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช และแนวปฏิบัติในการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช	-	๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับ การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระ สังฆราชและแนวปฏิบัติใน การรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช
๗	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๔ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	นายพงศ์พล โยอินทวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	เรื่องที่ ๑ การบริหารงานการประชุมมหาเถรสมาคม ปี ๒๕๖๓	-	๑๐๐ %	เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการกลุ่มงานมหาเถรสมาคม
๘	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	นายณัฐรุจี คำคุณเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย	เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เนื่อง ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑. นางเกลิยวพรรณ ข้าโนนงิ้ว (๕ %) ๒. นางสาวหน่อแก้ว อุตโน (๕ %) ๓. นางสาวกฤตยา พลรักษา (๕ %)	๘๕ %	เรื่อง “ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการจัดการ องค์กรสู่ความสำเร็จ

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวคิดการพัฒนางาน
๙	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จันทบุรี	นายวสันต์ สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร	เรื่องที่ ๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ ควบคุมการเรียไรของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เรื่องที่ ๒ การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ด้วยงาน พิธีการ	- ๑. นางพัชรี รุ่งอินทร์ (๑๐%)	๑๐๐ % ๙๐ %	เรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาวัดจังหวัดพิจิตร แบบ วัด ประชา รัฐ
๑๐	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ชลบุรี	นางสมบัติ พงษ์พรต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสิงห์บุรี	เรื่องที่ ๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถาน การณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในวัดจังหวัด สิงห์บุรี เรื่องที่ ๒ รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๑ (กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี)	๑. นางสาวณัฐนันท์ ตาบโกไสย์ (๕%) -	๙๕ % ๑๐๐ %	เรื่อง แนวทางการสร้าง ศาสนทายาท
๑๑	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ชัยภูมิ	นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ	เรื่องที่ ๑ คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องที่ ๒ การติดตามผลและการประเมินผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยี การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ชุมพร	นายธนพัฒน์ สุนประโคน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์	เรื่องที่ ๑ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์	-	๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนางานตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวความคิดพัฒนางาน
๑๓	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปทุมธานี	นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนศึกษา	เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	-	๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนางานประกัน คุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
๑๔	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปราจีนบุรี	นางสาวกุฎา รุ่งรส นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี	เรื่องที่ ๑ การดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕	-	๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนาการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในจังหวัดจันทบุรี
๑๕	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เรื่องที่ ๑ การขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัด	-	๑๐๐ %	เรื่อง แนวคิดการดำเนินการขอ อนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อสร้างวัด ให้มีประสิทธิภาพ
๑๖	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปัตตานี	นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพัทลุง	เรื่องที่ ๑ การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้าง วัดหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง	-	๑๐๐%	เรื่อง การสร้างทีมงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กรด้านการ พัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน
๑๗	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แพร่	นางสาวศิริมา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่	เรื่องที่ ๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานการประหยัด ทรัพยากรภายในหน่วยงาน	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง การจัดทำคู่มือการช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร เพื่อการติดต่อ ราชการในช่วงสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวคิดการพัฒนางาน
๑๘	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต	นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกำแพงเพชร	เรื่องที่ ๑ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดกำแพงเพชร	๑. นางสาวพรพรรณ ขึ้นดอยกลอย (๑๕ %) ๒. นายฐกร พุทธเผือก (๑๕ %)	๗๐ %	เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลาง (INFO) ในการบริการและบริหาร จัดการ
			เรื่องที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบประวัติ ของผู้รับการบรรพชาอุปสมบท	๑. นางสาวพรพรรณ ขึ้นดอยกลอย (๒๐%)	๘๐ %	
๑๙	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มุกดาหาร	นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสกลนคร	เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	๑๐๐%	เรื่อง แนวทางการพัฒนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สกลนคร ด้วยการสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ดีอย่างมีคุณภาพ
๒๐	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ยโสธร	นางสาวสุภาวดี พ่อคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์	เรื่องที่ ๑ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์	๑.นางฉรินันท์ อุไร (๑๐ %) ๒.นางสาวศิริรัชสา พันธ์ศรี (๑๐ %)	๘๐ %	เรื่องแนวทางการพัฒนาปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์ ยุคใหม่(New Normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
๒๑	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ยะลา	นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดตรัง	เรื่องที่ ๑ โครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรม สวนะ” (วันพระ) จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	-	๑๐๐ %	เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาใน จังหวัดตรัง

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวคิดการพัฒนางาน
๒๒	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ระยอง	นางศศิพร ผึ้งเผือก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอ่างทอง	เรื่องที่ ๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่องที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ ของงานสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒๓	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ราชบุรี	นางดวงธิดา ศคินรากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี	เรื่องที่ ๑ การทำนิตกรรมที่ดินเรื่องเอกสารสิทธิ์ ที่ดินที่ตั้งวัด และที่ธรณีสงฆ์ของวัดในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้วัดถือครองเอกสารสิทธิ์อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย เรื่องที่ ๒ โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส” จังหวัดราชบุรี	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง “การนำระบบสารสนเทศ ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาของ คณะสงฆ์และงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา”
๒๔	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สงขลา	สืบทวีจเอก สุเทพ คุ้มแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก	เรื่องที่ ๑ การขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน วัดหนองมะคัง เรื่องที่ ๒ การขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน วัดหลวงพ่อด่าง เรื่องที่ ๓ การขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดิน วัดดอนอภัย	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง การพัฒนาการจัดการศาสน สมบัติวัดอย่างมืออาชีพ
๒๕	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุโขทัย	นางสาวอนงค์ จันทรฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง	เรื่องที่ ๑ สรุปผลการดำเนินงานโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง เรื่องที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณวัดศรีชุม	- -	๑๐๐ % ๑๐๐ %	เรื่อง การสร้างเครือข่ายในการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

ที่	สังกัด ตำแหน่งที่รับสมัคร	ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน/ สัดส่วนผลงาน (%)	สัดส่วน ผลงาน (%)	ชื่อแนวความคิดพัฒนางาน
๒๖	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สุรินทร์	นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม	เรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดินวัดร้างจังหวัด มหาสารคาม	-	๑๐๐ %	เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้บาลี ศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผ่าน ระบบออนไลน์
๒๗	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อำนาจเจริญ	นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดศรีสะเกษ	เรื่องที่ ๑ การนิเทศติดตามประเมินผลการประกัน คุณภาพศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	๑๐๐%	เรื่อง การนิเทศติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพศึกษาพระ ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒๘	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อุดรธานี	นางปรียนันท์ สิทธิทองกลาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเลย	เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การ นิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	-	๑๐๐ %	เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เพื่อการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ อย่างมีคุณภาพ
๒๙	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	นางสาวพิมพ์ภักดิ์ แผล่งสนาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เรื่องที่ ๑ กระบวนการขอหนังสือนำวิชาสำหรับ พระภิกษุ สามเณรไทย ตามมาตรฐานคู่มือ กระบวนการผู้มาติดต่อราชการ สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๑. นางลัดดาวรรณ ลิ่มตระกูล (๑๐ %) ๒. นางสาวพิมพ์พันธุ์ สุคันธิน (๑๐ %)	๘๐ %	เรื่อง การสร้างความรู้ ความ เข้าใจ เรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้แก่ บุคลากรสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๐	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๙ สำนักงานศาสนสมบัติ	นางสาวสุพรรณษา พรหมมินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนสถาน	เรื่องที่ ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด ประโยชน์ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในส่วน ภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ใน การดำเนินการจัดประโยชน์	-	๑๐๐ %	เรื่อง การนำเทคโนโลยีเครือข่าย สังคมออนไลน์มาใช้ในการบริหาร จัดการที่ดินศาสนสมบัติกลางและ วัดร้าง